

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ LAM VỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VHXH

Lam Vỹ, ngày tháng 01 năm 2024

V/v tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật

Kính gửi: Các xóm trên địa bàn xã

Căn cứ công văn số 03/VHTT-TT ngày 02/01/2024 của Phòng Văn hoá Thông tin và Truyền thông huyện Định Hoá về việc tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

Tại tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2023 có xảy ra các ổ dịch Viêm da nổi cục trâu, bò, Lở mồm long móng gia súc nhưng ở phạm vi nhỏ hẹp, đã được kịp thời phát hiện và khống chế không để lây lan ra diện rộng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang xảy ra 01 ổ Dịch tả lợn Châu Phi tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công (tổng số lợn mắc bệnh, tiêu hủy tính đến ngày 10/12/2023 là 85 con, trọng lượng 4.780kg). Nguy cơ tình hình dịch lây lan, tái bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi trong thời gian tới rất cao. Để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan ra diện rộng, giảm chi phí, hạ giá thành chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi và bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. UBND xã đề nghị các xóm trên địa bàn xã thực hiện tuyên truyền một số nội dung như sau:

**\* Nội dung tuyên truyền**

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trong đó có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 06/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm) và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phát hiện, đấu tranh, phê phán kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ loa truyền thanh của xóm để đồng đảo mọi tầng lớp nhân dân được biết và thực hiện.

Căn cứ các nội dung nêu trên, UBND xã đề nghị các xóm trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu:

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Phòng**